

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ที่	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔			เบิกจ่าย	ร้อยละการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
			ปริมาณ งาน	หน่วยนับ		งบ บูรณาการ	งบปกติ ส่วนราชการ	รวม งปม.			
๑	การปลูกฝังจิตสำนึกให้ ยึดถือประโยชน์ของ ประเทศเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตน ต่อต้าน การทุจริตและการรับ สินบนทุกรูปแบบ โดยการ สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมและจริยธรรม ใน การประชุมประจำเดือน ของหน่วยงาน	จำนวนครั้งที่ สอดแทรก ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมและ จริยธรรมใน การประชุม ประจำเดือน ของหน่วยงาน	๑๒	ครั้ง/ปี	- บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลปัญหาและ ผลกระทบของการทุจริต ใน การประชุมประจำเดือน จำนวน ๓ ครั้ง - บุคลากรเกิดความ ตระหนักยึดถือประโยชน์ ของประเทศก่อนประโยชน์ ส่วนตน และปฏิบัติงานอยู่ ในกรอบคุณธรรมและ จริยธรรม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	๑๐๐	ไม่มี
๒	การประกาศเจตจำนงของ ผู้บริหารในการต่อต้านการ ทุจริต	จำนวน ประกาศ เจตจำนงของ ผู้บริหาร เผยแพร่บน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๑ ครั้ง/ปี	๑	ครั้ง/ปี	สำนักงานฯ ได้ประกาศ เจตจำนงของผู้บริหาร เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน จำนวน ๑ ฉบับ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	๑๐๐	ไม่มี

ที่	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔			เบิกจ่าย	ร้อยละการดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
			ปริมาณงาน	หน่วยนับ		งบบูรณาการ	งบปกติส่วนราชการ	รวมงปม.			
๓	การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	๑๐๐	ไม่มี
๔	การจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน	จำนวนช่องทาง การเสนอแนะหรือร้องเรียน ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง	๔	ช่องทาง	สำนักงานฯ มีช่องทางให้สาธารณชนเสนอแนะ/ ร้องเรียน ๔ ช่องทาง ดังนี้ ๑.โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๕๔๗ ๙๘๖๒ ๒.โทรสาร หมายเลข ๐ ๕๕๔๗ ๙๘๖๒ ๓.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ uttaradit@mots.go.th ๕.เว็บไซต์ https://uttaradit.mots.go.th/	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	๑๐๐	ไม่มี

ที่	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมายดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔			เบิกจ่าย	ร้อยละการ ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค
			ปริมาณ งาน	หน่วยนับ		งบ บูรณาการ	งบปกติ ส่วนราชการ	รวม งปม.			
๕	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามภารกิจของหน่วยงาน	จำนวน ช่องทาง เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารภารกิจ ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	๒	ช่องทาง	สำนักงานฯ มีช่องทางให้ สารสนเทศเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารภารกิจประจำปีของ หน่วยงาน จำนวน ๒ ช่องทาง ดังนี้ ๑.เว็บไซต์ https://uttaradit.mots.g o.th/ ๒. Facebook Page <a href="https://www.facebook.c
om/Uttaraditmots">https://www.facebook.c om/Uttaraditmots	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	๑๐๐	ไม่มี